


30 เมษายน 2558 หน้า 7

“บุญ” เจ้าเวร โขลกข่าว ประจำวัน พุทธิศบดีที่30เมษายน 2558..... █ ไก่ลัดดูเปิด กรีดยางเข้ามาทุกขณะ



โขลกข่าว ตำทุกข

เห็นการแก้ปัญหาทางพาราของคณะข้าราชการประจำ และอดีต ข้าราชการ แล้วอยากจะร้องให้ วิธีคิด กำหนดนโยบาย แม้กระทั่ง กระบวนการขายฝันให้เกษตรกรมีกำลังใจยังวนเวียนกับเรื่องเดิมๆ ฟัง พากจุมกคนอื่นหายใจไม่เปลี่ยนแปลง..... █ ข่าววันวาน นายปิติพงศ์ ฟุ้งบุญ ฌ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยังคงฝันหวังฟังพากการลงทุน จากต่างประเทศมาแปรรูปยางพาราในประเทศไทยมากขึ้น ฟังดูแล้ว เหมือนจะเป็นความหวังที่จะช่วยให้ราคายางไทยจะดีขึ้น แต่เมื่อคลี่ดู หน้าตานักลงทุนแล้ว ส่วนใหญ่ล้วนเป็นจีน ต้องร้องเฮ้อ! เอวัง ฝัน ลมๆ แล้งๆ ว่าเขาจะมาช่วยไทยจริง..... █ รู้ไปกันครั้งก่อนโลกมา นานเป็นปีแล้ว จีนมุ่งหน้าตั้งโรงงานผลิตล้อยางรถยนต์ในไทย ไม่ใช่ ต้องการมาช่วยอะไรเราเลย หากแต่ต้องการย้ายโรงงานหนีตายมา จากบ้านตัวเอง เพราะถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล่นงานเรื่องทุ้มตลาด ยางล้อรถยนต์ผลิตในจีนไปขายให้สหรัฐฯลำบาก เลยมาตั้งโรงงาน ขอขี้มซื้อเมคอินไทยแลนด์ ส่งไปขายสหรัฐฯ เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋า ตัวเองก็เท่านั้น แล้วผู้บริหารประเทศจะมากุมมือกภูมิใจไปได้ยังไง ไม่ เข้าใจวิธีคิดของมนุษย์ลุง Version 1.0 เสียจริง..... █ แค่นั้นไม่พอ ยังจะมาให้สัมภาษณ์พูดกันจึ่งให้ชาวสวนโค่นยางปลูกอย่างอื่นทดแทน เพื่อลดกำลังผลิตยิ่งเพิ่มความระอาไม่ประสาในเล่น์เกมลวงการยาง ของข้าราชการไทย วันนี้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง จะรู้บ้างไหม ในขณะที่ทางการยุงส่งเสริมให้ ชาวบ้านโค่นยาง บรรดา 5 เสือขาใหญ่ในวงการยางเมืองไทย ปลูกเพิ่มอย่างมากมายเฉียดล้านไร่ ไปหาข้อมูลดูได้แถวเพชรบูรณ์ มุกดาหาร ลำปาง เชียงใหม่ มันแปลกไหม ทำไม 5 เสือถึงปลูกยาง สวนกระแสเป็นเพราะ นายทุน 5 เสือโง่ไม่รู้เรื่องการตลาดหรือข้าราชการ Version 1.0 เป็นยิ่งกว่า.

บุญ



30 เมษายน 2558 หน้า 10



• แนะนำแลสวนยางช่วงแล้ง

หนองบัวลำภู-นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งอาจมีไฟไหม้สวนยางพารา เป็นเหตุทำให้ดินแห้งขาดความชุ่มชื้น ก่อผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของพืช นับเป็นช่วงสำคัญที่อาจสร้างความเสียหายแก่สวนยางได้หลายสาเหตุ โดยเฉพาะที่ปลูกใหม่หรือต้นยังเล็กอาจได้รับผลกระทบ จึงแนะนำให้เกษตรกรกรปฏิบัติดังนี้ ให้คลุมต้นยางพาราเป็นวิธีปฏิบัติที่จำเป็นต่อต้นยางอายุ 1-3 ปี, ควรทำแนวกันไฟ ไม่ต่ำกว่า 3 เมตรรอบบริเวณสวนยาง, กำจัดวัชพืชข้างละ 1 เมตร ป้องกันไฟ, ควรใช้ปูนขาวละลายน้ำทาโคนต้นถ้าต้นยางมีรอยไหม้ สุดท้ายควรตัดแต่งกิ่งให้ติดลำต้น ทั้งนี้การจัดการสวนยางอย่างถูกต้องเหมาะสม ตรวจสอบดูแลสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งหรือไฟไหม้ได้อย่างได้ผล



30 เมษายน 2558 หน้า 14

‘เกษตรฯ’ตรึง’รณรงค์กิจกรรมโรครากขาวยางพารา

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการโรครากขาวยางพารา

ตรัง/ นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดยกลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการโรครากขาวยางพารา ณ ศาลาประชาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ขึ้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 40 ราย

นายชลินทร์ เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับโรครากขาวยางพารา (White root disease) เกิดจากเชื้อราที่สามารถเจริญเติบโตและระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน อากาศมี

ความชื้นสูง สามารถเข้าทำลายรากยางพาราได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ในระยะเริ่มแรกจะไม่เห็นลักษณะผิดปกติของต้นยางพาราส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน เมื่อส่วนรากถูกทำลายเสียหายจนไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้ จึงแสดงอาการใบเหลืองและใบร่วง

“สำหรับต้นยางเล็กที่เป็นโรค พุ่มใบทั้งหมดจะมีสีเหลืองผิดปกติ ถ้าเป็นต้นยางใหญ่ พุ่มใบบางส่วนจะดูเสมือนว่าแก่จัดและเหลือง ซึ่งจะแตกต่างกับสีเขียวเข้มของพุ่มใบต้นยางที่สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น หลังจากปลูกยางพาราไปแล้ว 1 ปี เกษตรกรควรตรวจค้นหาต้นยางพาราที่เป็นโรครากขาวเป็นประจำ เมื่อพบต้นเป็นโรค ควรขุดทำลายและรักษาดินข้างเคียงโดยการใส่สารเคมี” นายชลินทร์ กล่าว

30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558 หน้า 2

‘ประยุทธ์’ ประชุม IMT-GT เร่งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 9 (the 9th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Summit ณ เกาะลังกาวิ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมโดยสรุปว่า ปัจจุบันการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT อยู่ภายใต้แผน 5 ปีระยะที่ 2 ระหว่างปี 2555-2559 (IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016) ซึ่งการดำเนินงานในระยะต่อไปควรต้องให้ความสำคัญใน 7 เรื่องให้เป็นรูปธรรม และควรกำหนดเป็นโรดแมปพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน ประกอบด้วย

1.การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับเมืองในภูมิภาคสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ 2.การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้เร่งหารือร่วมกันเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งใหม่ที่อำเภอตากใบ-เมืองเบียงกาลันกูโบร์ และสะพานระหว่างเมืองรันเตาบันยัง-อำเภอสุไหงโก-ลกแห่งที่ 2 เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย

3.การสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ IMT-GT จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.การพัฒนาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 5. การพัฒนาด้านกฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกัน 6.การพัฒนาด้านการประมง

และ 7. การพัฒนาด้านการเกษตร ทั้ง 3 ประเทศเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก 2 ชนิด คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งพืชทั้ง 2 ชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดโลก และราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน ก็มีผลต่อเกษตรกร และต้องยอมรับว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำทั่วโลก นายกรัฐมนตรีจึงเสนอว่า ทั้ง 3 ประเทศควรจะมีมือให้มากขึ้นในการสร้างตลาดยางพาราร่วมกัน และพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันให้ทัดเทียมกัน



30 เมษายน 2558 หน้า 7

แฉ20ปีข้างหน้าอย่างท่วมโลก จีรฐบาลหนุนแปรรูปส่งออก

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดสัมมนา เรื่อง “AEC : อนาคตยางพาราไทยวิกฤต หรือโอกาส” ขึ้น โดยนายขุนศรี ทองย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจพืช ครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กล่าวว่า

จากการที่สหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีใหม่ขุดเจาะน้ำมันดิบในซอกหินออกมาใช้ จำนวนมาก ซึ่งมีต้นทุนประมาณบาร์เรลละ 60 เหรียญสหรัฐ ทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันทั่วโลกตกลง และทำให้อย่างสังเคราะห์ที่ทดแทนยางธรรมชาติมีราคาถูกลง จึงยากที่จะเห็นราคาอย่างสูงเหมือนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ไทยต้องใช้กลยุทธ์ปลูกพืชอื่นแซมอย่างเสริมรายได้ การโค่นยางแก่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งการปลูกใหม่กว่าจะให้ผลผลิตต้องรออีก 7 ปี และควรปลูกยางคุณภาพดี การสร้างบุคลากรที่ยั่งยืน รวมทั้งมุ่งบววิจัยด้านการเกษตรให้มากขึ้นจากปัจจุบันที่ใช้ไม่ถึง 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ขณะที่ญี่ปุ่น ได้หันทุ่มงบวิจัยทางด้านนี้มาก

ส่วนการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภาษี 0% ไทยยังมีโอกาสนักวิชาการด้านยางของโลกวิเคราะห์ว่า ผลผลิตยางของโลกในช่วง 20 ปีข้างหน้าน่ามากกว่าความต้องการ ไทยควรเอามาแปรรูปขึ้นกลางน้ำเพื่อส่งออกให้มากที่สุดในโลก รวมทั้งอินโดนีเซียประกาศจะเพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์จากปัจจุบันไม่ถึง 2 ล้านคันเป็น 5 ล้านคัน แต่โรงงานผลิตยางรถยนต์ในอินโดฯยังมีไม่มากนัก จะเป็นโอกาสของนักลงทุนไทย ฉะนั้น การจะเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางจาก 13-14% ของผลผลิตในประเทศ ต้องรีบปรับปฏิบัติการ

นายบุญหาญ อุ่อดมยั้ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยส่งออกยางวัตถุดิบ 87% ของผลผลิตมูลค่า 2.5 แสนล้านบาท/ปี และส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 13% ของผลผลิตมูลค่า 2.7 แสนล้านบาท ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 1.รัฐต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม มีห้องทดสอบที่ให้การรับรอง การส่งเสริมการทำมาตรฐาน จัดให้มีการวิจัยและพัฒนา 2.รัฐต้องส่งเสริมให้มีโรงงานแปรรูปมากขึ้น 3.การสนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตในประเทศ ทั้งถนน กรวยยาง ฯลฯ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ 4.ดูแลกฎหมายให้ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผศ.ดร.อัคร พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า AEC จะเป็นวิกฤตหรือโอกาสขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

เช่น 1.ตั้งคณะกรรมการคิดต้นทุนทั้งภายในประเทศเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2.ความสัมฤทธิ์ผลและความสำเร็จของยุทธศาสตร์ยางไทย เพราะประสิทธิภาพการผลิตยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3.ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย สามารถแก้ปัญหาอุตสาหกรรมยางได้ทั้งระบบหรือไม่ ทั้งเสถียรภาพราคา การแปรรูป การดำเนินธุรกิจ การวิจัย นิยามที่มาของคณะกรรมการ 4.ผลผลิตยางจากกลุ่มประเทศ CLMV+จีน+อินเดีย หลังปี 2015 สูงถึง 19.8 ล้านไร่ 5.การสนับสนุนให้มีโรงงานแปรรูปยางในต่างจังหวัดผ่าน 3 รูปแบบ ทั้งภาคเอกชน สหกรณ์ และการร่วมทุนกับนักลงทุน 6.การจัดโซนนิ่งในการส่งเสริมโรงงานแปรรูป 7.ไทยต้องลดพื้นที่เพาะปลูกยางลง 5 ล้านไร่ใน 10 ปีข้างหน้า แต่เพิ่มผลผลิตต่อไร่ต่อปีเป็น 300 กก. 8.ต้องเร่งผลักดันรับเบอร์ซีดีที่ร่วมมือกับมาเลเซียและคลัสเตอร์ยางในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เป็นต้น

30 เมษายน 2558 หน้า 29 (1)

ปิดพงค์

พึงบุญ ณ อยุรยา

ทำทุกอย่างให้เดินไปข้างหน้า ในเวลาที่จำกัด

อ ย่างที่รู้จักกันอยู่แล้วว่า การเข้ามารับหน้าที่คณะกรรมการของรัฐบาลในยุคพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐบาลที่เข้ามาแบบมีเงื่อนไข ต้องแก้ปัญหาของประเทศในช่วงเวลาที่จำกัด แต่ “ปิดพงค์ พึ่งบุญ ณ อยุรยา” ก็เดินเข้ามารับภาระหน้าที่ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว หลังเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่ 7 ปีก่อน

ภาระหน้าที่ในฐานะเจ้ากระทรวง กับภาระที่เคยทำงานในกระทรวงนี้มาก่อน รวมทั้งเคยรับราชการในหลายตำแหน่ง อาทิ วิทยาการ กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวหน้าศูนย์วางแผนภาคเหนือ ผู้อำนวยการกองจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ ส.ป.ก. และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนในที่สุดได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2541 และถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปี 2546 และในปี 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“มันต่างกรรม ต่างวาระ ตอนเป็นปลัดกระทรวงเรื่องไม่ได้มากขนาดนี้ นโยบายรัฐก็ไม่ดูเด็ดเด็ดร้อนขนาดนี้ แต่ตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ราคาสินค้าเกษตร สดักสินค้า เรื่องสหกรณ์ เรื่องภัยแล้ง มีเรื่องไอยูยู เรื่องแรงงานประมง สารพัดที่เป็นปัญหา ที่กระทรวงเกษตรฯคนเดียวแก้ปัญหาไม่ได้ ต้องทั้งรัฐบาล การมาเป็นรัฐมนตรี ก็ต้องทำหลายอย่าง เราต้องกำหนดแนวนโยบายให้กระทรวง และต้องมองไปข้างหน้า”

“ปิดพงค์” เปรยว่า มันไม่เหมือนกัน สิ่งที่มีคือประสบการณ์กับระบบการทำงาน ว่ามันเดินไปอย่างไร แต่กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากมาย จากการที่ค่อยๆ เติบโตมาจากเลขาธิการ รองปลัด จนมาเป็นปลัด หน้าที่ของปลัดกระทรวงคือการรับนโยบายจากรัฐมนตรีไปแปลเป็นหลักการ แล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นำไปปฏิบัติ แต่หน้าที่ของรัฐมนตรีคือผู้กำหนดนโยบาย ตอนนี้สิ่งที่ทำ คือ เรื่องของการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นรายได้ประชาชน เรื่องข้าว ยางพารา เรื่องภัยแล้ง โดยสิ่งที่ให้ความสำคัญมาก คือการวางรากฐาน การปรับโครงสร้างการผลิตของเกษตรกร ซึ่งภาคการผลิต มี 2 ส่วน คือ ภาคการเกษตร และภาคเกษตรกร แต่ไม่ว่าจะส่วนไหน ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุงทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกร ที่เกษตรกรส่วนใหญ่อายุมาก สูญเสียที่ดินทำกิน และเป็นหนี้กันมาก

สิ่งที่รัฐมนตรีท่านนี้คาดหวัง และพยายามผลักดันให้เป็นคือ เรื่องการเข้าตลาด ถ้าสามารถทำให้เกษตรกรขายผลผลิตของตัวเอง ด้วยการเพิ่มมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินค้า หรือการสร้างแบรนด์ ทำให้สินค้ามีความเป็นพรีเมียมมากขึ้น ก็จะทำให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคามากขึ้น หากสามารถแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ โดยภาครัฐและภาคเกษตรกรช่วยกัน ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

30 เมษายน 2558 หน้า 29 (2)

แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ต้องทำ มีกรอบเวลาที่จำกัด ดังนั้น การทำงานจึงต้องมีระบบแบบแผน ที่ชัดเจน ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ได้วางขั้นตอนในการทำงานไว้แล้ว คือ การสร้างโครงการที่มีความชัดเจน การสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเหล่านั้นคืออะไร ทำเพื่ออะไร ต่อมาคือ การทำความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร และสุดท้ายคือ ต้องให้สื่อมวลชนเห็นด้วย ซึ่งส่วนที่ยากที่สุดสำหรับขั้นตอนการทำงานในครั้งนี้ ก็คือส่วนการทำความเข้าใจกับประชาชน และสื่อมวลชน เพราะโลกปัจจุบันของการสื่อสารที่ไปอย่างรวดเร็ว และควบคุมไม่ได้ ทำให้มักเกิดปัญหา และความยุ่งยากตามมาบ่อยครั้ง

“ตอนนี้เราต้องเร่งทุกอย่าง ที่มันช้า คือโครงสร้างระเบียบราชการ และกระบวนการ การตรวจสอบที่เยอะ ... ส่วนเรื่องที่ 2 คือ คนที่อยู่ในระบบราชการ เขาต้องปรับตัวกับ ความรวดเร็วของสถานการณ์ประเทศขณะนี้ เรื่องบางเรื่องอาจต้องทำไปเรื่อยๆ แต่ใน โหมดที่เร็วขึ้น หลายหน่วยงานพยายามตอบสนองโครงการมากขึ้น แต่ยังไม่มันก็มีขึ้น ตอน ผมขอแค่ให้ยึดหลักการแล้วทำต่อเนื่องเท่านั้นเอง”

ในส่วนของนโยบาย กับกรอบเวลาที่จำกัด “ปีติพงศ์” บอกว่า ก็ต้องพยายาม ผลักดันให้ทุกอย่างเกิดขึ้นให้มากที่สุด อย่างน้อยๆ ก็ต้องเริ่มต้น รวมไปถึงตัวกฎหมาย ต่างๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับรายได้และสวัสดิการเกษตรกร ที่กำลังร่างอยู่... ก่อนพ้นจาก ตำแหน่ง ก็อยากให้อะไรทุกอย่างเริ่มได้ทั้งหมด แต่คนที่มาใหม่จะทำต่อหรือเปล่า ตรงนั้นไม่ สามารถรับรองได้ ส่วนเรื่องของการบริหารบุคลากร จากการทำงานที่ผ่านมา แม้ทุกอย่าง จะค่อยๆ ชะงัก แต่ด้วยความที่เป็นระบบราชการ คนทำงานกระทรวงมีความเป็นนตมงาน มี DISCIPLINE เมื่อสั่งงานไป ก็ทำตามอย่างเคร่งครัด แต่สิ่งที่พยายามแก้ไข และพยายาม สร้างให้เกิดขึ้น คือ การทำให้เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักการใช้ข้อมูล ซึ่ง ส่วนนี้ แก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม ที่ดีกว่าเดิม การเปลี่ยนหลักสูตร และเปลี่ยนทุนดูงาน ให้ เป็นการดูงานบวกรางวัลวิจัยให้มากขึ้น เพื่อฝึกให้ทุกคนได้คิดวิเคราะห์เป็น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับประเทศของเรา

อีกหนึ่งงานที่เป็นปัญหามากกับกรอบเวลาที่จำกัด คือการประสานงาน การพูดคุย... การติดต่อข้ามหน่วยงาน เมืองไทย มันเป็นเรื่องอุปนิสัยสังคม ... แต่ละคนมีอำนาจของตัวเอง ในกระทรวงก็มี ไม่ต้องพูดถึงทั่วไป ภายในแต่ละกรมก็มีอำนาจของตัวเอง เราก็กายพยายามเอามา ค่อยกันบ่อยๆ มันก็ค่อยๆ ดีขึ้น อย่างที่บอกมันเป็นอุปนิสัยสังคม มันก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไข และ มันไม่ใช่เช็กเตอร์ของเราคนเดียว

“ปีติพงศ์” ทิ้งท้ายว่า รัฐบาลชุดนี้พยายามฟังปัญหา และพยายามช่วยเหลือเต็มที่ แต่ รัฐบาลช่วยอย่างเดียวไม่พอ เกษตรกรต้องเข้าใจปัญหา และต้องช่วยตัวเองและรัฐบาลด้วย ถ้าช่วย กันรักษาระเบียบ ก็ทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ สิ่งที่เขาเชื่อมั่นคือ เกษตรกรไทยเป็นคนเก่ง ถ้าทุกฝ่าย ร่วมมือกัน ไม่มีอะไรที่เราฝ่าฟันไปไม่ได้ ความหวังในการปรับปรุงอาชีพ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของห่วงโซ่อุปทาน คือ เป็นเจ้าของธุรกิจบ้าง ปรับปรุงสินค้า เพิ่มมูลค่าให้มันดีขึ้น ความหวังยังมี อยู่ ไม่ใช่ไม่มีหวัง เพียงแต่เราต้องฝ่าฟันวิกฤติไปด้วยกัน



เรื่อง : ฐานเศรษฐกิจ
ภาพ : สิริพิชญ์ เตชธัญญา
ออกแบบ : จอห์น

30 เมษายน 2558 หน้า 26



เบิร์ต อายิว

นคราพิพัฒน์

👁️👁️ การทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ที่สหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ใบเหลือง กำลังสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่าย แม้รัฐและเอกชนจะมั่นใจว่าแก๊งค์ได้ทันขีดเส้นตายที่ EU กำหนดให้ไทยจัดระเบียบการทำประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเสร็จเรียบร้อยภายใน 6 เดือน แต่ในระหว่างที่กระทรวงเกษตรฯ กับกระทรวงการต่างประเทศฯ สาละวุ่นกับการคุมเข้มการทำประมงตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจถึงมาตรการแก้ไขปัญหา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ใช้แผนสองกันเหนียวเร่งหาตลาดใหม่เพิ่ม ทั้งตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม

👁️👁️ ยางพารา ปลายน้ำน้ำมันราคาตก ยังเป็นหนึ่งชีวิตเรื่องยาว กรณียางช่วงนี้อาจโชคคืออยู่บ้างที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงหยุดกรีดยาง ขณะที่ผลผลิตปาล์มดิ่งลงเหลือแค่ 3.10-3.40 บาท/กก. ต่ำกว่าที่รัฐให้ค้ำประกันว่าจะไม่ต่ำกว่า กก.ละ 5 บาท แต่ที่นำห่วงและเป็นข่าวร้ายคือ ต่างประเทศกำลังศึกษาวิจัยวิธีพืชชนิดหนึ่งที่น่าย่าง ซึ่งนำมาใช้แทนยางธรรมชาติได้ ภายใต้ชื่อ Deni-Lion หากสำเร็จจะเป็นคู่แข่งสำคัญของยางพาราในอนาคต กระทั่งต่อราคายางในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

👁️👁️ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลัง 31 ธ.ค. 58 นี้ นอกจาก 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะร่วมมือกันภายใต้ 3 เสาหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม และความมั่นคงแล้ว ทหลายประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีไอเดียให้ AEC ประกาศใช้ ASEAN Common Time Zone หรือการใช้เวลามาตรฐานอาเซียนร่วมกัน ในส่วนของไทยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ได้สั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นพิจารณาผลเสียโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพาณิชย์ การเงิน การคมนาคม ฯลฯ โดยให้คณะทำงานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่อ ครม. เพื่อพิจารณาว่าจะใช้ ASEAN Common Time Zone เฉพาะกรณีจำเป็นหรือใช้เป็นกรณีทั่วไป

👁️👁️ การเดินทางไรด์แมปแก้ปัญหาขะล้นเมือง นโยบายสำคัญของ คสช.กับรัฐบาลบีก็ดู ไม่ง่าย ล่าสุด เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เกษมสันต์ จินฉวาโส ระบุว่า แผนเร่งด่วนในการจัดการกำจัดและลดปริมาณขยะทั่วประเทศ ที่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) เสนอแผนงานโครงการ คิดเป็นวงเงินงบประมาณรวม 2.8 หมื่นล้านบาท เนื่องจากกว่าครึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่สามารถเดินทางได้มีเพียง 5.6 พันล้านบาท ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานประมาณอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการได้